

Số: 249/CV-TCKT

(V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ  
Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 2022)

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022.



**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

Công ty cổ phần Sông Đà 6, mã chứng khoán SD6, xin được giải trình ý kiến của kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 2022 như sau:

**Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ:**

Như đã trình bày tại mục IV.5 bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được Công ty xác định trên cơ sở giá trị sản lượng dở dang và tỷ lệ lãi định mức. Chúng tôi không được cung cấp cơ sở xác định tỷ lệ lãi định mức này, do đó, chúng tôi không thể đưa ra kết luận về tính hợp lý của tỷ lệ lãi định mức và ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục tương ứng trong Báo cáo tài chính giữa niên độ.

**Giải trình của đơn vị:**

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp tại Công ty, giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:

+ Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nhân công và các chi phí có liên quan trực tiếp khác, được xác định cho từng công trình, hạng mục công trình.

Chi phí dở dang cuối kỳ của công trình/hạng mục công trình tương ứng với sản lượng dở dang của công trình/hạng mục công trình. Chi phí dở dang có tính đến ảnh hưởng của việc tăng giá đầu vào trong kỳ như xăng, dầu, sắt thép,... còn dư lũy kế đến cuối kỳ, do vậy tỷ lệ lãi định mức cuối kỳ được xác định phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại công trình/hạng mục công trình.

Trong đó: Giá trị sản lượng dở dang cuối kỳ được xác định trên cơ sở khối lượng dở dang cuối kỳ theo kết quả kiểm kê:



+ Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung có liên quan trực tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường.

Giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty cổ phần Sông Đà 6 về ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo soát xét tài chính giữa niên độ 2022 trên báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0490/22/TC-AC được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội ngày 12/08/2022. Kính gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và cho ý kiến chỉ đạo của Quý Cơ quan để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

**Trần Ngọc Ánh**

